

## "หมอธี" เบรกสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

นำเสนอเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561

**สศท.ยื่นหนังสือใส่มือ “หมอธี” คัดค้านสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ชฎายังไม่ยุติ จะลา 5หมื่นชื่อถอดถอนพันตำแหน่ง รมว.ศธ. ด่าน"หมอธี" ยอมถอยวันที่ 22  
มิ.ย.นี้ยังไม่เลิก**

วันนี้ (20 มิ.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายองค์กร ออมสิรินันท์ ประธานสภาครูแห่งประเทศไทย (สศท.) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและคัดค้านกระบวนการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา โดย นายองค์กร กล่าววา ตนได้มายื่นหนังสือดังกล่าวเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภาด้วยเหตุ 3 ประการ คือ ขณะนี้กำลังมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปในสวนของคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) น่าจะต้องเป็นการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใช้มาแล้ว 15 ปี ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆ ทั้งๆที่มีการยกวางแก้ไขและผ่านการประชาพิจารณ์ไปแล้ว เช่น ลดจำนวนกรรมการคุรุสภา ไม่ใช่มาเร่งสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอาจมีการบลอกโหวต อีกทั้งขณะนี้ได้สรรหารองเลขาธิการคุรุสภา เพื่อทำงานเต็มเวลาไป 2 ตำแหน่งแล้ว และยังมีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ อีก 5 ตำแหน่ง

นายองค์กร กล่าวต่อไปว่า ประการที่ 2.กระบวนการสรรหาในครั้งนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะประกาศ ศธ.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาไม่สอดคล้องกับกระบวนการสรรหาตามคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 17/2560 ที่สำคัญประกาศดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือวายังไม่มีผลบังคับใช้ และอาจมีการฟ้องร้องในภายหลัง และ 3 ศธ.ควรเป็นหน่วยงานแบบอย่างในการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เพราะมีครูเป็นตัวอย่างอยู่ในทุกหมู่บ้านไม่ใช่สร้างความหวาดผวากล้าหล ทุกวันนี้ ครู อาจารย์ ขาดขวัญกำลังใจ ผู้บริหารระดับสูงก็กลัวถูกสั่งย้ายและตรวจสอบแล้วจะเอาเรี่ยวแรงจากที่ไหนมารวมปฏิรูปการศึกษา

“ สศท.จะรอดูว่าในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา วันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะมีการเดินหนาสรรหาเลขาธิการคุรุสภาหรือไม่ จากนั้นเราจะร่วมกันในการกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้ สศท.และเครือข่ายจะคัดค้านการสรรหาและการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาให้ถึงที่สุดหาไม่ยอมยุติ จะรณรงค์รวมลารายชื่อครู และประชาชน จำนวน 50,000 ชื่อเพื่อเสนอถอดถอน รมว.ศธ.ออกจากตำแหน่งต่อไป”นายองค์กร กล่าว.

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา วันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะไม่มีการนำรายชื่อผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เขาพิจารณา จากเดิมที่ได้มีการกำหนดไว้ในวาระการประชุมแล้ว โดยตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไปตรวจสอบขอกฎหมายในรอบคอบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ได้แล้ว 2 ราย แต่เมื่อมีคนคัดค้านตนก็รับฟัง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาก่อนดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตนได้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว ว่า สามารถดำเนินการได้ ตามคำสั่งคสช. แต่ในคำสั่งคสช. ก็มีคำหนึ่ง ที่ระบุว่า รมว.ศธ. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย

ตนจึงให้ไปเช็กให้ดูอีกครั้ง ก่อนเสนอให้บอร์ดครูสุภาเลือก ทั้งที่ความจริงแล้วจะเดินหน้าคัดเลือกต่อก็ได้ จากนั้นค่อยไปฟ้องศาลปกครอง แต่ตนคิดว่าไม่ดี เพราะผู้ถูกแต่งตั้งอาจจะเกิดปัญหา.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.21 น.](#)